
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 4 ประจำปี ๒๕64 

วันจันทร ์ท่ี 30 เดือนสิงหาคม ๒๕64 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

ผู้มาประชุม 

 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงนาม 
1 นายเทียม  ใจช่วง ประธานสภาสภาเทศบาล เทียม  ใจช่วง 
2 นางขวัญนภา  ภูมิภาค รองประธานสภาสภาเทศบาล ขวัญนภา  ภูมิภาค 
3 นายคูณ  บุญวาล สมาชิกสภาเทศบาล คูณ  บุญวาล 
4 นายวันชัย  โสดา สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย  โสดา 
5 นายภักดีวุฒิ  รูปงาม สมาชิกสภาเทศบาล ภักดีวุฒิ  รูปงาม 
6 นายชำนาญ  ศรีสุภา สมาชิกสภาเทศบาล ชำนาญ  ศรีสุภา 
7 นายไรวินทร์  โสดา สมาชิกสภาเทศบาล ไรวินทร์  โสดา 
8 นายเพือน  โสดา สมาชิกสภาเทศบาล เพือน  โสดา 
9 นายบุญเพ็ง  ใจช่วง สมาชิกสภาเทศบาล บุญเพ็ง  ใจช่วง 

10 นางสาวเกวลี  ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาล เกวลี  ใจสุข 
11 นายธวัชชัย  พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชชัย  พันทะบาง 
12 นายประกอบ  รูปงาม เลขานุการสภาเทศบาล ประกอบ  รูปงาม 

ผู้ไม่มาประชุม 
          - (ไม่มี)    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงนาม 

1 นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ธีระพล  พันธุพาน 
2 นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เจริญ คำลือไชย 
3 นายญาณ  ปาหลา รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ญาณ  ปาหลา 
4 นางหนูแหวน  รูปงาม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี หนูแหวน  รูปงาม 
5 ส.ต.อ.ประครอง  สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาล ประครอง  สะอาดเอี่ยม 
6 นางนภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาล นภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร 
7 นางสาวบุญทอม เชิดโกทา ผู้อำนวยการคลัง บุญทอม เชิดโกทา 
8 น.ส.ผ่องพรรณ  รัชบัวชุม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผ่องพรรณ  รัชบัวชุม 
9 นางบานเย็น หงษ์ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บานเย็น หงษ์ศรีแก้ว 

10 นายวิชัย  สารครศรี นิติกรชำนาญการ วิชัย  สารครศรี 
11 นางฐิตารีย์  คงทอง ผู้ช่วยนิติกร ฐิตารีย์  คงทอง 
12 นายอรรถพล บุญก้อน ผู้อำนวยการกองช่าง อรรถพล บุญก้อน 

 (เข้าช่วงบ่าย) 
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เมื่อถึงเวลา 09.3๐ น.  นายประกอบ รูปงาม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบล   
คำป่าหลาย  ตรวจนับสมาชิกสภาฯเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มาเกินกึ่งหนึ่ง  เชิญ นายเทียม  ใจช่วง ประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วและในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 
ประจำปี พ.ศ.2564 ตรงกับวันจันทร์ ท่ี 30 สิงหาคม 2564 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
       สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจำป ี2564 ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุม 
        -รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 ครั้งประชุมเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ตามเอกสารรายงานการประชุม ท่ีแนบใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2554 “ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการ
ประชุมให้กระทำได้โดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น” มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเนื้อหาการประชุม
เชิญเสนอได้ครับ เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ครับระหว่างรอท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ 
เชิญครับ 

นางสาวเกวลี  ใจสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านปลัดเทศบาลฯ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวเกวลี  ใจสุข ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามที่ดิฉันได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 ขอให้แก้ในหน้า 92 ในส่วนคำพูดที่ดิฉันเสนอ“ดิฉันขอเสนอ นายชำนาญ  ศรีสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1”ขอให้ฝ่ายเลขานุการบันทึก เป็น “เขต 2” ค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนอื่น 
ๆ ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ บันทึกได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมตามเอกสารท่ีแนบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
 ครับอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2554 “ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการ
ประชุมให้กระทำได้โดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น” ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจรายงาน
การประชุม นะครับว่ามีข้อความใดตกไปบ้าง บันทึกไม่ครบ หรือให้เพิ่มเติมข้อความเชิญตรวจรายงานการ
ประชุมครับ หากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญนำเสนอต่อท่ี
ประชุมสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น กระผมจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ลงมติใน
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การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 ครั้ง
ประชุมเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ตามเอกสารรายงานการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรให้
แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่ 2 ประจำปี 
2564 ครั้งประชุมเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ตามท่ีท่านเกวลี ใจสุข เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  มีมติแก้ไขรายงานการประชุม    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
 ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ

นำเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น กระผมจะให้ท่านสมาชิกสภา
ฯ ลงมติในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 
2564 ครั้งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตามเอกสารรายงานการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใดเห็นควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 
2564 ครั้งประชุมเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  มีมติยกมือรับรองรายงานการประชุม    11   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  

          -(ไม่มี)                           

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
          -(ไม่มี) 

ระเบียบวาระการที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ (วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ) 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้ันลงมติ) ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และเห็นชอบให้คงร่างเดิม
ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคำป่าหลายไปแล้ว
นั้น ในวาระ ฯ นี้เป็นวาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ   เห็นชอบ 11 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    (มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการเข้าทำ

ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อที่ 3 ไร่ 81 ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    
คำป่าหลาย หมู่ที่ 1 ขอเชิญ นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้
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เข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญแถลงญัตติต่อประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
โครงการเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อที่ 3 ไร่ 81 ตารางวา เพื่อเป็นท่ีต้ังของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคำป่าหลาย หมู่ท่ี 1 ต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ตามหลักการและเหตุดังนี้ 

หลักการ 
1. ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี๔)  พ.ศ.๒๕๕๙  

มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นท่ีบางแห่ง
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าว
เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้นํามาตรา ๑๔ 
และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จําเป็นต้องกระทําเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่ง
บุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์นั้นส้ินสุดลง เมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ี
ทางราชการใช้ประโยชน์ 

การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ 1๒ เอกสารท่ีใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ 
(๑) คำขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของ

โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณท่ี
ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

(3) รายละเอียดสภาพป่าเบ้ืองต้นท่ีจะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ท้ังทางกายภาพและชีวภาพ 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ  
(5) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตรา

ส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับ
พื้นท่ีท่ีขอ  

(6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ป่านั้นต้ังอยู่  

(7) กรณีโครงการหรือกิจการท่ีเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



๕ 
 

หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สำหรับโครงการหรือกิจการท่ีเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าว
ด้วย 

(8) รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นท่ีมากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี  

(9) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร  
(10) หากเป็นพื้นท่ีตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นท่ียังไม่ส้ินอายุ ต้องมี 

หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นท่ีของผู้ใช้พื้นท่ีหรือผู้รับอนุญาตเดิม  
(11) กรณีการขอใช้พื้นท่ีท่ีตามประกาศเดิมส้ินอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าท่ีผ่านมาผู้ใช้พื้นท่ี 

ได้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(12) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เหตุผล 

  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับคำขอใช้พื ้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ขอให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายผู้ยื่นคำขอ จัดเตรียมรายละเอียดเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบท่ีกรมป่าไม้กำหนด จัดส่งให้หน่วยงานผู้รับคำขอ  

ซึ ่งตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว ่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 12 (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่  

จึงขอความเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู 
เนื้อที่ 3 ไร่ 81 ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 1 ต่อสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย เพื่อประกอบเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแนบคำขออนุญาตต่อไป  จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงญัตติต่อที ่ประชุมตามหลักการและเหตุผลแล้ว            
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญนางบานเย็น หงษ์ศรีแก้ว เชิญครับ 

นางบานเยน็ หงษ์ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมเนื่องคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 
23 มิถุนายน 2563 ให้ส่วนราชการที่ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยยังมิได้ขออนุญาต ทำเรื่องขออนุญาต
ย้อนหลังโดยมีการขยายเวลาถึง 7 กันยายน 2564 และการขอความเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการเข้าทำ
ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อที่ 3 ไร่ 81 ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    
คำป่าหลาย หมู่ที ่ 1 นั้น หากไม่ดำเนินการขออนุญาตใช้พื ้นที่ตามที่กล่าวมานั้น ส่งผลให้ไม่สามารถขอ
งบประมาณต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นได้ รวมตั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ป่าไม้โดนมิชอบด้วย
กฎหมายอีกด้วย ขอบคุณค่ะ 
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นายชำนาญ ศรีสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตสอบถามเรื่องลายมือช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มี 6 ช่ือ
ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ตามหลักการแล้วการการประชุมต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแต่ราย งานการ
ประชุมประชาคม หมู่ท่ี 1 นี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่านไม่ลงลายมือช่ือ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอคำ
ช้ีแจงเรื่องลายมือช่ือในท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เชิญนางบานเย็น หงษ์ศรีแก้ว เชิญครับ  

นางบานเยน็ หงษ์ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมช้ีแจงเรื่องลายมือช่ือในท่ีประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อและผู้ใหญ่บ้านได้รับรองสำเนาถูกต้องมาแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
โครงการเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อท่ี 3 ไร่ 81 ตารางวา เพื่อเป็นท่ีต้ังของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคำป่าหลาย หมู่ท่ี 1 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล   -เห็นชอบ    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการเข้าทำ

ประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อท่ี 2 ไร่ 10 ตารางวา เพื่อเป็นท่ีต้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาม
ขาใต้ หมู่ที่ 2 ขอเชิญ นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้ าท่ี
ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญแถลงญัตติต่อประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการเข้าทำ
ประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อท่ี 2 ไร่ 10 ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
สามขาใต้ หมู่ท่ี 2 ต่อสภาเทศบาลตำบลคำปา่หลาย ตามหลักการและเหตุดังนี้ 

หลักการ 
1. ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี๔)  พ.ศ.๒๕๕๙  

มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นท่ีบางแห่ง
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าว
เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้นํามาตรา ๑๔ 



๗ 
 

และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จําเป็นต้องกระทําเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่ง
บุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์นั้นส้ินสุดลง เมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ี
ทางราชการใช้ประโยชน์ 

การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ 1๒ เอกสารท่ีใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ 
(๑) คำขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของ

โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณท่ี
ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

(3) รายละเอียดสภาพป่าเบ้ืองต้นท่ีจะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ท้ังทางกายภาพและชีวภาพ 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ  
(5) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตรา

ส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับ
พื้นท่ีท่ีขอ  

(6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ป่านั้นต้ังอยู่  

(7) กรณีโครงการหรือกิจการท่ีเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สำหรับโครงการหรือกิจการท่ีเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าว
ด้วย 

(8) รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นท่ีมากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี  

(9) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร  
(10) หากเป็นพื้นท่ีตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นท่ียังไม่ส้ินอายุ ต้องมี 

หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นท่ีของผู้ใช้พื้นท่ีหรือผู้รับอนุญาตเดิม  
(11) กรณีการขอใช้พื้นท่ีท่ีตามประกาศเดิมส้ินอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าท่ีผ่านมาผู้ใช้พื้นท่ี 

ได้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(12) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 



๘ 
 

เหตุผล 

  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับคำขอใช้พื ้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ขอให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายผู้ยื่นคำขอ จัดเตรียมรายละเอียดเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบท่ีกรมป่าไม้กำหนด จัดส่งให้หน่วยงานผู้รับคำขอ  

ซึ ่งตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว ่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 12 (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่  

จึงขอความเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู 
เนื้อที่ 2 ไร่ 10 ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขาใต้ หมู่ที่ 2 ต่อสภาเทศบาลตำบล        
คำป่าหลาย เพื่อประกอบเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแนบคำขออนุญาตต่อไป จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงญัตติต่อที ่ประชุมตามหลักการและเหตุผลแล้ว            
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญนางบานเย็น หงษ์ศรีแก้ว เชิญครับ 

นางบานเยน็ หงษ์ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติม เรื่องการขอความเห็นชอบให้
ดำเนินการตามโครงการเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อที่ 2 ไร่ 10 ตารางวา เพื่อเป็นท่ีต้ัง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขาใต้ หมู่ท่ี 2 เนื่องจากในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง 3 
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเรื่องพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 วัด
พื้นที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นอาคารหลังเก่า อาจทำให้การเข้าทำประโยชน์ไม่ครอบคลุม
พื้นท่ีท้ังหมด ทางท่านผู้บริหารให้กองการศึกษาประสานงานไปยังหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มห.1 (คำป่าหลาย)
เพื่อวัดพื้นที่ใหม่ และนี้เป็นสาเหตุให้ต้องนำเรื่องขอความเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการเข้าทำประโยชน์
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อที่ 2 ไร่ 10 ตารางวา เพื่อเป็นท่ีต้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขาใต้ หมู่
ท่ี 2 มาอีกครั้งขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เชิญท่านนิติกรครับ 

นายวิชัย สารครศรี นิติกรชำนาญการ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกิจการ
สภาเทศบาล และเป็นผู้ตรวจจัดเตรียมเอกสารเข้าท่ีประชุมสภาเทศเทศบาล ระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาให้
ความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อท่ี 2 ไร่ 10 ตารางวา 
เพื่อเป็นท่ีต้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขาใต้ หมู่ท่ี 2 ท่ีนำเข้าสู่ท่ีประชุมในวันนี้เป็นเรื่องท่ีนำเข้าสู่ท่ีประชุม
สภาเทศบาลแล้วครั้งการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง 3 มติท่ีประชุมได้เห็นชอบไปแล้ว และ
ญัตติที่ให้ความเห็นชอบไปแล้ว จะนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกไม่ได้ หากมีหลักการเดิม แต่นำเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี



๙ 
 

ประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากประธานสภาเทศบาลอนุญาตเมื่อเหตุการณ์เปล่ียนแปลงไป ในเนื้อท่ี โดยการประชุม
ครั้งก่อน เนื้อที่ 3 งาน 10 ตารางวา และยื่นใหม่ครั้งนี้ 2 ไร่ 10 ตารางวา ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ตามท่ีนิติกรช้ีแจงต่อท่ีประชุมเนื่องจากเหตุการณ์เปล่ียนแปลงไป โดยการประชุมครั้ง
ก่อนเนื้อที่ 3 งาน 10 ตารางวา และยื่นใหม่ครั้งนี้ 2 ไร่ 10 ตารางวา  

ที่ประชุม     รับทราบ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน
ชำนาญ ศรีสุภา ครับ 

นายชำนาญ ศรีสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาคืออาคาร 1 หลังและพื้นท่ีเพิ่มขึ้นใช้หรือไม่ครับ  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เชิญนางบานเย็น หงษ์ศรีแก้ว เชิญครับ 

นางบานเยน็ หงษ์ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เพิ่มเติมตามที่ท่านชำนาญ ศรีสุภา 
กล่าวมาค่ะ  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
โครงการเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู เนื้อที ่2 ไร่ 10 ตารางวา เพื่อเป็นท่ีต้ังของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสามขาใต้ หมู่ท่ี 2  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล   -เห็นชอบ    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
เข้าสู ่ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 
บาท (กองวิชาการและแผนงาน) ขอเชิญ นายธีระพล พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเป็นผู้ยื่น
ญัตติเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญแถลงญัตติต่อประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 

      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

 



๑๐ 
 

หลักการ 

ด้วยกองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พิจารณา
ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน  จากการตรวจสอบในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และงานนิติการ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื ่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22 ,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่ 12 
พฤษภาคม 2563)  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ และบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 ด้วยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท 
สำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 โอนลด 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการโครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท โอนลด 
20,000 บาท 

 2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการโครงการจัดทำเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ต้ังไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท โอนลด 2,000 บาท 
 โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท 
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตตินี ้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ที่เสนอมา
พร้อมนี้ จึงขอนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงญัตติต่อที ่ประชุมตามหลักการและเหตุผลแล้ว            
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญนางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม เชิญครับ 

 



๑๑ 
 

นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

 1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
และเหตุผลความจำเป็นท่ีต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเนื่องจาก คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ในกองวิชาการและแผนงาน ท่ี

ไม่ใช่ของหน่วยงานราชการเลย มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง เครื่องของดิฉันเอง 1 เครื่อง เครื่องของผู้ชว่ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 เครื่อง และเครื่องของผู้ช่วยนิติกร 1 เครื่อง ส่วนท่านนิติกรเคยมีเครื่องส่วนตัว
ปัจจุบันจำหน่ายแล้วพังชำรุด และมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีกสองเครื่อง จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
ต่อไปขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
           เชิญท่านนิติกรครับ 

นายวิชัย สารครศรี นิติกรชำนาญการ 
         เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล       
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมจากท่านผู้อำนวยการ
กองวิชาการและแผนงานครับ กองวิชาการและแผนงานมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เป็นคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ซื้อมา
นานแล้ว ทำให้การทำงานของเครื่องช้าและไม่เสถียร ทำงานไปบางวันดับโดยไม่ทราบสาเหตุ ได้ส่งซ่อมแล้ว
หลายครั้งปรากฏว่าไม่ดีขึ้น อีกท้ังงานกฎหมายมีการสอบสวนบางครั้งมีการสอบข้อเท็จจริงต้องใช้คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กในการบันทึกถ้อยคำ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาล
ตำบลคำป่าหลาย ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 



๑๒ 
 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั ้งจ่ายรายการใหม่  รายการ เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 22,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล   -เห็นชอบอนุมัติโอนงานประมาณฯ    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5.5  พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงและโอนงบประมาณ

เพิ่มในงบลงทุน รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 34,000 บาท (กองคลัง) ขอเชิญ นายธีระพล พันธุพาน 
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญแถลงญัตติต่อ
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานคลัง การจัดเก็บเงิน

รายได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
โครงการ/รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 17,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564  

กองคลัง มีความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ สำนักงาน เพิ่มอีก จำนวน 
2 ชุด เพื่อใช้ในงานดังนี้  

1. งานการเงินและบัญชี เนื่องจากงานการเงินต้องใช้ระบบสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ และ
โปรแกรมท่ีใช้ในการทำงานส่วนมากเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานการเงิน เช่น ระบบ 
e-Lass โปรแกรมนำส่งของสรรพกร ระบบนำส่งเงินของธนาคาร สำนักงานประกันสังคม 

2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักงาน
เทศบาล เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีการใช้งานมานาน หน่วยความจำต่ำ (RAM) ทำให้
การทำงานในระบบ eGP ไม่เสถียรและเกิดความล่าช้า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  

ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล
ท้องถิ่น 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 



๑๓ 
 

 เหตุผล 
 ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งานบริหารงานคลัง หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จากเดิมเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
งานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับงานจัดเก็บ
รายได้ จำนวน 1 ชุด งานการเงินและบัญชี 1 ชุด งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จำนวน 1 ชุด รวม 3 ชุด 
 2. ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด ดังนี้ 
       2.1 โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 65,000 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 28,848 บาท โอนลด
ครั้งนี้ จำนวน 16,000 บาท 
       2.2 โอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ตั ้งไว้ 20,000 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 
18,740 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 18,000 บาท  
      2.3 โอนเพิ่มงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 34,000 บาท 
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตตินี ้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เสนอมา
พร้อมนี้ จึงขอนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงญัตติต่อที ่ประชุมตามหลักการและเหตุผลแล้ว            
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญนางสาวบุญทอม เชิดโกทา 
ผู้อำนวยการกองคลัง เชิญครับ 

นางสาวบุญทอม เชิดโกทา ผู้อำนวยการกองคลัง 
           เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวบุญทอม เชิดโกทา ผู้อำนวยการกองคลัง 
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ตามหลักการและเหตุผล ที่ท่านผู้บริหารได้นำเสนอไปแล้วนั้น กองคลังได้ดำเนินการ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องผ่านระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจ่ายเงิน
ต้องผ่านระบบของธนาคารคือ ระบบ coreperate online ต่อไปการรับเงินก็ต้องรับผ่านระบบของธนาคาร การ
จ่ายเงินตอนนี้ก็มีนโยบายจ่ายเงินผลักเงินผ่านระบบออนไลน์ ตอนนี้กองคลังกำลังศึกษากับธนาคารในการของ
รหัส ปี 2565 นี้ถ้าเป็นไปได้เทศบาลเราอาจโอนเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารในโปรแกรม  
coreperate online ส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเครื่องไม่เสถียร ตอนเช้ามาเวลาเปิดเครื ่องต้องใช้เวลานาน
บางครั้งครึ่งวันยังเปิดเครื่องไม่ได้ บางครั้งทำงานปกติ อยู่ ๆ ก็หายไปไม่ทราบสาเหตุ ต้องเราทำใหม่ทำให้การ
ทำงานล่าช้า งานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลคำป่าหลายมีเยอะ เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติมี 3 คน ก็ต้องทำงานท้ังวัน 



๑๔ 
 

บางวันต้องกลับหกโมง บางวันถึงหนึ่งทุ่มเนื่องจากเปิดระบบไปแล้วต้องทำให้เสร็จ ในเรื่องคุณสมบัติเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยึดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ขออนุญาตนำเรียนต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
          เชิญท่านธวัชชัย พันทะบาง ครับ  
นายธวัชชัย พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1  
  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึง
เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกองคลัง กระผมเห็นด้วย โดยเฉพาะในงานจัดเก็บรายได้ หาก
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลก็สามารถนำเงินรายได้ซึ่งเป็น
เงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาลบาลเราต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ขอบคุณท่านธวัชชัย พันทะบาง ก็ได้แสดงความเห็นเป็นไปตามผู้แถลงญัตติ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงและโอนงบประมาณเพิ่มในงบ
ลงทุน รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 34,000 บาท (กองคลัง) โปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุมสภาเทศบาล   -เห็นชอบอนุมัติโอนงานประมาณฯ    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณ

เพิ่มในงบลงทุน รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 68,000 บาท (สำนัก
ปลัด) ขอเชิญ นายธีระพล พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมสภา
เทศบาลฯ ขอเชิญแถลงญัตติต่อประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป   
ขอเชิญครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
    ด้วยสำนักปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มไิด้

กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กอง หรือส่วนงานใดในเทศบาล รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของสว่น
ราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตลอดจนเป็น
หน่วยงานหลัก ด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ งานรัฐพิธี รวมถึงงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่ 14 พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบัน สำนักปลัด มีคอมพิวเตอร์ ท้ังหมดจำนวน 8 เครื่อง ใช้งานได้ 6 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง 



๑๕ 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด สำนักปลัด มีความจำเป็นในการจัดซื้อครภุณัฑ์ 
ประเภทคอมพิวเตอร์ สำนักงาน เพิ่มอีก จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในงานดังนี้ 

1. ผู้บริหาร      จำนวน   1  เครื่อง 
2. รองปลัดเทศบาล     จำนวน   1  เครื่อง 
3. งานการเจ้าหน้าท่ี     จำนวน   1  เครื่อง 
     เป็นงานเกี่ยวกับงานบุคลากรทั้งหมด ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ที ่ใช้งานเพียงเครื่องเดียว        

จึงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันเวลาท่ีกำหนด        
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน   1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเมนบอร์ดมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ CPU ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน

เป็นรุ่นเก่า ซึ่งเมนบอร์ดรุ่นท่ีใช้ได้กับ CPU รุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้ว ถ้าจะซ่อมแซม ต้องเปล่ียนท้ังเมนบอร์ดและ CPU      
ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่า  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  

ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล
ท้องถิ่น 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
 ด้วยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งานบริหารทั่วไป หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จากเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (ชนิดตั้งโต๊ะ) ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับงานสำนักงาน (ชนิดตั้งโต๊ะ) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จำนวน 8 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ         
ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
 2. ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน รายละเอียดดังนี้ 

     2.1 โอนลดงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 647,900 
บาท คงเหลือ 279,970 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จำนวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
    2.2 โอนเพิ่มงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน หน้า 88        
จำนวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   



๑๖ 
 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตตินี ้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เสนอมา
พร้อมนี้ จึงขอนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงญัตติต่อที ่ประชุมตามหลักการและเหตุผลแล้ว            
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญนางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร 
รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เชิญครับ 

นางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
           เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร ตำแหน่งรอง
ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลายรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตนำเรียนเสนอมายังท่าน
ประธานสภาเทศบาลดังนี้ กรณีท่ีมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเพิ่มขึ้น 4 ชุด ตามท่ีท่านผู้บริหารได้
นำเสนอต่อท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบนั้น ขอเรียนเพิ่มเติมดังนี้เครื่องแรกใช้
ผู ้บริหารท้องถิ่น สำหรับใช้ประจำโต๊ะที ่สำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เครื่องที่สอง  จัดซื้อให้รอง
ปลัดเทศบาลใช้ในการปฏิบัติงานราชการปัจจุบันนี้รองปลัดเทศบาลใช้โน้ตบุ๊กส่วนตัวซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2555 
จนถึงปัจจุบัน เครื ่องนั้นนำมาใช้ที่เทศบาลตำบลคำป่าหลายโดยเฉพาะ ปัจจุบันไม่มีแบตเตอรี่ขายและไม่
สามารถซ่อมแซมได้จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติราชการจำนวน 1 
เครื่อง เครื่องท่ีสามเป็นเครื่องสำหรับใช้งานการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของตนเอง 
ตอนนี้ต้องการที่จะนำเครื่องกลับไปใช้งานที่บ้าน และขอให้ทางราชการจัดหาให้เพื่องานในหน้าที่ เครื่องที่ 4  
สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในการบริการประชาชน และปฏิบัติราชการด้านอื่น ๆ ต้อง
บันทึกข้อมูลด้านบรรเทาสาธารณภัยและอปพร. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภัยต่าง ๆ ที่เกิดใน
พื้นท่ี ดังนั้นทางสำนักปลัดจึงทำหนังสือถึงท่านนายกเทศมนตรีเพื่อยื่นญัตติต่อท่านประธานสภาเทศบาลเพื่อ
บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมครั้งนี้ ในเรื่องคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ขออนุญาตนำ
เรียนต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
           เชิญท่านธวัชชัย พันทะบาง ครับ 
นายธวัชชัย พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1  
           เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุกท่านเห็นด้วยกับท่ีทางสำนักปลัดเทศบาลในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในราชการ 
ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดอนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงและ
โอนงบประมาณเพิ่มในงบลงทุน รายการ เครื ่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 
68,000 บาท (สำนักปลัด) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล   -เห็นชอบอนุมัติโอนงานประมาณฯ    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 
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นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าไม้เพื่อก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จำนวน 108 สายโปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล   -เห็นชอบ    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย   
   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ขอเชิญครับ ขอเชิญนายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบล
คำป่าหลาย ครับ 

นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย  
    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำ
ป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีคณะผู้บริหาร โดยท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ
ญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลทั้ง 7 ญัตติ ปรากฎว่าได้ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติทุกญัตติจากสภาเทศบาล
ตำบลคำป่าหลาย ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ต่อไปคงจะหมด
ปัญหาเรื่องงานช้าเพราะคอมพิวเตอร์ไม่มี หรือเสียหาย แล้วทำงานไม่ได้ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   เชิญครับท่านธวัชชัย พันทะบาง 

นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระอื่น ๆ ผมขอเรียนถามเรื่องเครื่องเสียง
ในส่วนห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายของเรา อยากได้ขอใหม่ เนื่องจากเห็นมานานแล้ว ไม่สมบูรณ์ 
เพื่อเป็นเกียรติต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายของเรา และข้าราชการทุกท่าน หากมี งบประมาณพอที่จะ
สามารถจัดซื้อได้ เวลาจะพูด จะใช้วาทะ บอกครั้งเครื่องเสียงหรือไมโครโฟนไม่ดีอาจทำให้การพูดไม่ต่อเนื่องได้ 
ดังนั้นถ้าเป็นประโยชน์ต่อสภาเทศบาลบาลต่อเจ้าหน้าที่ ก็ขอฝากไปถึงท่านนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณด้วยครับขอขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   เชิญครับนางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  

นางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเรื่องเครื่องเสียง
ห้องประชุม ดิฉันได้นำเรียนต่อผู้บริหารคือท่านนายกเทศมนตรี และท่านนายกเทศมนตรีเห็นชอบ โดยให้สำนัก
ปลัดไปตรวจสอบงบประมาณว่าสมารถจัดซื้อเครื่องเสียงมาใช้ในห้องประชุมได้หรือไม่ ดิฉันเองได้เข้าตรวจสอบ
กับทางกองคลังพบว่าสามารถหางบประมาณในการจัดซื้อได้ ดิฉันร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปออกมา
ตรวจสอบวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยเป็นเครื่องไมโครโฟนและไมค์ลอยว่าตัวไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จากท่ีเป็นไมค์สาย
จะเปลี่ยนเป็นไมค์ที่ใช้สัญญาณWifi เครื่องในห้องประชุมที่ชำรุดเสียหายเกิดจากการเคลื่อนย้ายและใช้เป็น
เวลานานแล้ว คุณลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งไมค์ท่ีจะใช้ในห้องประชุมได้ตรวจสอบแล้วว่าต้องใช้อย่างไรบ้าง มีการ
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เปลี่ยนไมค์ทั้งหมด 4 ชุด รวมถึงไมค์ลอยด้วย คาดว่าในการประชุมครั้งหน้าจะสามารถนำไมค์ชุดใหม่มาใช้ใน
ห้องประชุมได้ทันเวลาค่ะ เพราะว่าต้องนี้อยู ่ในระหว่างการโอนงบประมาณ ขออนุญาตนำเรียนให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย คาดว่าจะหาให้ทันกับการประชุม
สมัยหน้าครับ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ เชิญครับนางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาล
ตำบลคำป่าหลาย 

นางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งค่ะ 
เมื่อการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุดังกล่าวมาแล้วทางสำนักปลัดเทศบาลจะแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามารับผิดชอบโดยตรง 
ต่อไปจะไม่มีการให้ใครก็ได้เข้ามาใช้เครื่องมาปรับเครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมาโยกย้าย ขออนุญาต
เรียนให้ประธานสภาเทศบาลทราบค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ขอเชิญครับ 
ท่านธวัชชัย พันทะบาง  

นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนน ฝากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้าน หากมีผู้แจ้งมาเราก็มาปรึกษากันมาแก้ไขกันถือว่าเป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดท้ังฝ่ายบริหารนะครับเพื่อเป็นเกียรติของเรา เราเดินไปพร้อม ๆ กัน เราจะได้ส่ิงดี ๆ 
ให้กับท้องถิ่นของเรา มีผู้ฝากมาเรียนไฟฟ้าส่องสว่างแต่ยังไม่ช้ีจุด ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นด้วยครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   ขอบคุณท่านธวัชชัย พันทะบาง ครับ เชิญท่านขวัญนภา ภูมิภาค ครับ 

นางขวัญนภา ภูมิภาค  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลอีกครั้งนะค่ะ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามสี่แยกดิฉันเคย
สอบถามช่างไฟท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องท่ีเราจะเปล่ียนหลอดไฟฟ้าตามสถานท่ีต่าง ๆ ทางไฟฟ้าบอกว่าไม่
สามารถดำเนินการ ผิดกฎหมาย หมู่บ้านนาตะแบงท้ังสองหมู่ ถ้าจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว หากไฟฟ้าไปพบตามท่ี
ต่าง ๆ ก็จะตัดสัญญาณทันที หากเกิดการระเบิดก็จะตัดหม้อนั้น ดิฉันสอบถามช่างไฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   เชิญครับนายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย  

นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีช่วยสอดส่องเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน ทุกพื้นท่ี
อยากได้หมดครับเรื่องนี้ ทางคณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันร่วมกับทางกองช่างและทำหนังสือสอบถามไปยัง
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ไฟฟ้าว่าท้องถิ่นเรามีอำนาจหน้าที่เพียงใด สามารถทำได้มากน้อยขนาดไหน จะได้มีคำตอบให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี จึงนำเรียนมายังท่านประธานเพียงเท่านี้ขอคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย   
   เชิญครับท่านธวัชชัย พันทะบาง ครับ 

นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรถสี่ประตู ใช้ได้หรือทำไมจึงจอดไว้ไม่ใช้งาน มี
งบประมาณซ่อมหรือไม่ หากว่ามีงบประมาณหากซ่อมจะได้ใช้งานในงานราชการของเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
       เชิญครับท่านผู้อำนวยการกองคลัง  

นางสาวบุญทอม เชิดโกทา ผู้อำนวยการกองคลัง 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนชี้แจงเรื่องรถสี่ประตูของเทศบาลตำบล           
คำป่าหลายต่อท่านประธานสภาเทศบาล ปีนี ้กองคลังได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ที ่ชำรุดและความคุ้มค่ากับการ
ซ่อมแซม ปรากฏว่าคณะกรรมการแจ้งว่ารถสี่ประตูชำรุดหากซ่อมแซมแล้วราคาสูงเกิดความไม่คุ้มค่า ทางกอง
คลังเลยแจ้งชำรุดเพื่อที่จะจำหน่าย ตอนนี้กำลังแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินราคา เตรียมจำหน่าย ค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   เชิญครับนางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

นางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ดิฉันขออนุญาตนำเรียนเพิ ่มเติม
สำหรับรถสี่ประตู แจ้งชำรุดเมื่อปี พ.ศ.2563 ขณะนี้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สิน
ชำรุดไปแล้ว อยู่ระหว่างการประเมินทรัพย์ที่ชำรุด รอเอกสารจากสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เบื้องต้น
ทราบขนส่งจังหวัดประเมินราคารถสี่ประตูอยู่ที่ 50,000 บาท ตอนนี้รอเอกสารจากทางขนส่งจังหวัดเพื่อ
ดำเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบต่อไป ซึ่งจะขายได้ตามราคานั้นหรือไม่ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการอีกหนึ่งชุด
ในการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการ จึงเรียนมายังท่านประธานสภาเทศบาล ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญครับท่านปลัดเทศบาลครับ  

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน ท่ีท่านสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านขวัญนภา บอกมาถูกต้องแล้ว และได้พูดกันหลายครั้งแล้ว และได้นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีไป
แล้วส่วนหนึ่งก่อนที่ท่านขวัญนภาทำหนังสือมาขอซ่อมและติดตั้งโคมไฟฟ้าใหม่ที่บ้านนาตะแบงในเวลานั้น 
กระผมเลยเรียนถึงท่านนายกเทศมนตรีว่า ถ้าไปติดต้ังใหม่ต้องวางสายดับก่อน การวางสายดับนั้นเราต้องต้ังงงบ
ประมาณหรือโอนงบประมาณเพื่อจัดการในส่ิงนั้นเราต้องทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร เนื่องจาก
อยู่ในเขตไฟฟ้าจังหวัดมุกดาหารมาสำรวจตรวจสอบและเราก็และส่งแผนที่จะจัดทำวางสายดับจุดไหนบ้าง ให้
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เขามาสำรวจตรวจสอบเสร็จการไฟฟ้าต้องประมาณการท้ังหมดท่ีเราต้องการขยายเขตติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ตามหมู่บ้าน เมื่อเขามาสำรวจเสร็จเราต้องนำงบประมาณมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย หรือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ ทางไฟฟ้าเมื่อเ รามีเงินก็
อุดหนุนไฟฟ้าไปโดยไฟฟ้าไม่ต้องมีงบสมทบ 30 เปอร์เซ็นต์เหมือนโครงการอื่น ๆ มันเป็นการเฉพาะเมื่อเราต้อง
ส่งเรื่องให้การไฟฟ้าเสร็จ ไฟฟ้ามาสำรวจเสร็จ แจ้งงบประมาณไปว่าจะวางสายดับตรงไหนบ้าง จะขยายเขตโคม
ไฟฟ้าสาธราณะหมู่บ้านใดบ้าง เป็นเงินเท่าไหร่ก็ส่งกันไป เมื่อไฟฟ้าต้ังมาเทศบาลก็ส่งเงินอุดหนุนไปยังไฟฟ้าตาม
จำนวนเงินท่ีเขาประมาณการไว้ให้เรา เราส่งให้ไฟฟ้ายืนราคาอยู่ท่ีหกเดือนไฟฟ้าถึงจะมาติดต้ังให้เราเมื่อติดต้ัง
เสร็จถึงจะมีการติดต้ังโคมไฟฟ้าได้โดยติดกับสายดับ สายดับเป็นสายดับประจำหมู่บ้านท่ีคิดค่าไฟฟ้าท้ังหมู่บ้าน
ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกินก็จะคิดอีกต่างหาก เขาบริการสาธารณะสิบเปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านนั้นท่ีใช้ไฟฟ้า นี้
คือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องท่ีผ่านมาไม่นับไม่ว่ากันจะไม่กล่าวถึง แต่ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นหมู่บ้านใดท่ี
ต้องการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะให้แจ้งทางเทศบาลมา ท่านนายกเทศมนตรีก็จะส่ังให้ช่างไปสำรวจว่ามีกี่จุด มี
กี่เสา เสาละประมาณกี่เมตร ก็ส่งเรื่องให้ไฟฟ้ามาประมาณการท่ีจะวางสายดับ แต่ก่อนหน้านี้ปี 2545, 2546, 
2547, 2548 ไฟฟ้าให้เทศบาลติดต้ังโคมไฟฟ้าได้และสามารถจ้างเอกชนมาติดต้ังวางสายดับได้โดยใช้งบของ
เทศบาลไม่ต้องผ่านไฟฟ้าในปี 2545, 2546, 2547, 2548 ในประมาณปี2500กว่ามีหนังสือสั่งการมาว่า
ไม่ให้ทำเนื่องจากการไฟฟ้าขาดทุน นี้คือท่ีมาท่ีไปท่ีมีวันนี้ ต่อไปถ้าจะทำการติดโคมไฟฟ้าท่ีถูกต้องต้องทำตามท่ี
กระผมนำเรียนครับ  

เรื่องที่สองขอใช้พื้นที่ป่า ปรากฎว่าเทศบาลตำบลคำป่าหลายที่ผ่านมามีการก่อสร้าง
ถนนไปตามพื้นที่ป่าไม่ทราบว่าที่ไหนบ้าง ผมคิดว่าต้องมีแน่นอน บ้านแก้ง บ้านนาคำน้อย แต่ไม่ทราบว่าเส้น
ไหน ต้องขอใช้พื้นท่ีป่า ท่านนายกเทศมนตรีส่ังให้กองคลังไปดูทะเบียนทรัพย์สินว่าก่อสร้างตรงไหนบ้างท่ีผ่านมา 
ปรากฏว่ากองคลังได้แต่รายชื่อโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 เท่านั้นเอง หลังจากนั้นไม่เห็นและส่งให้
กองช่าง ปรากฏว่ากองช่างไม่สามารถท่ีจะค้นหาข้อมูลได้นอกจากปีถัดไป ในส่วนของเทศบาลท่ีเข้าทำประโยชน์
พื้นที่ป่ายังไม่เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลสักครั้งขอเรียนให้ท่านทราบแต่หน่วยงานอื่นรพ.สต.ก็ดี ศูนย์เด็กก็ดีให้
ความเห็นชอบไปแล้วก็ให้ส่งเขาไปภายใน 7 กันยายน 2564 ขอเรียนปัญหาที่ว่าเราขอใช้พื้นที่ที่ผ่านมาขอ
อนุญาตต่อป่าไม้ย้อนหลังไม่มีข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินบอกว่าไม่เห็นยังไม่เจอ กองช่างยังตรวจข้อไม่ได้และไม่
สามารถนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมได้ขอเรียนที่ประชุมทราบในเวลาตอนนี้ กองช่างก็ทำหนังสือมาว่าไม่สามารถ
สืบค้นได้ ผ่านกองช่าง ผ่านรองปลัดมา เพื่อโปรดพิจารณา แต่ผมบอกว่าเห็นควรให้กองคลังตรวจสอบทะเบียน
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอีกครั้งภายใน 3 วันเพื่อนำเข้าสู่ท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบ ในการใช้
พื้นที่ป่าว่ามีพื้นที่ใดบ้าง ถ้าไม่ขอใช้ต่อไปจะมีปัญหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 
2563 ครับท่านครับ นี้คือปัญหาท่ีเราเจอตอนนี้ กราบเรียนท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกันครับ  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื ่องการขอใช้พื ้นท่ีป่าผ่านผมมาแล้ว ต่อเนื ่องจากท่านปลัดเทศบาลได้
เกษียนหนังสือขึ้นมาหาผมบอกว่าทางกองช่างกับกองคลังยังไม่มีข้อมูลที่พอจะสรุปได้ ผมก็สั่งการไปว่าให้กอง
ช่างกับกองคลังร่วมกันหาข้อมูล และทำรายงานให้ทันวันที่ 7 กันยายน 2564 ขอหารือต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลครับ 
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นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลายครับ 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลครับ ผมก็ตอบไม่ได้
เหมือนกันเพราะไม่มีข้อมูลครับ แต่ถ้าจะต้องนำเข้าท่ีประชุมจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนเหมือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครับ หลักในการนำข้อมูลเข้าท่ีประชุมครับท่านครับ ส่วนหนึ่งผมได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ว่าแนวทาง
แก้ไขปัญหาว่าอย่างนี้ เมื่อประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะบริหารร่วมกับผมด้วยวันนั้น เวลา 
09.30 น. ในเรื่องนี้ว่าแนวทางเมื่อมีแต่รายช่ือเอาแบบนี้ดีมั้ย ว่าเราขอรายช่ือมาก่อนแล้วส่งเอกสารเพิ่มเติมไป
ทีหลังว่าอย่างนั้นวันนั้น ว่าอย่างนั้นไป ถ้ามีบางอย่างตกหล่นจะขอส่งในภายหลัง และขอส่งช่ือไปก่อนในคำขอ
ต้องมีพิกัดด้วย มีท่ีระวางด้วย ในแบบคำขอตัวนี้ครับ แบบคำขอใช้พื้นท่ีป่า และลงช่ือนายกเทศมนตรีตำบลคำ
ป่าหลายเป็นผู้ขอในแบบคำร้องขอใช้ครับ ตามแบบที่ให้มาครับ ท่านนายกเทศมนตรีท่านสั่งนานแล้ว สั่งตั้งแต่
ท่านไปประชุมมาต้ังแต่ 2 กรกฎาคม 2564 วันนั้นท่านนายกเทศมนตรีไปประชุมเองท่ีจังหวัดมุกดาหาร เราไม่
มีข้อมูลในเวลานี้ สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายคงให้ความเห็นชอบไม่ได้ในเวลานี้ หรือสภาเทศบาลจะมีมติ
เห็นชอบไปก่อนเอกสารมาทีหลังก็ให้สภาเทศบาลพิจารณาไปเพื่อให้ทันเวลา 7 กันยายน 2564 หรือยังไงครับ
ในเวลานี้ นี ้คือขั ้นตอนในเวลานี้ครับท่านครับ หรือว่าไม่มีข้อมูลเอาแต่ชื ่อเข้าสภาเทศบาลเห็นชอบ ไหม
รายละเอียดไม่มี ในตรงนี้ต้องพิจารณาร่วมกันครับ ตามหลักแล้วต้องมีข้อมูลและรายละเอียดเหมือนพัฒนาเด็ก
เล็กเป็นอย่างนั้นครับท่านครับ ท่านท่ีประชุมครับ ผมตอบได้แค่นี้ตอนนี้คิดได้แค่นี้ ออกไปจะคิดต่อก็ได้ครับขอ
เรียนเท่านี้ก่อนครับ  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล
คำป่าหลาย 

นายเจริญ คำลือไชย  รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย     
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ประชุมวันนั้นที่ท่านปลัดเทศบาลกล่าวมาผมก็ได้ร่วมประชุมด้วย
และเห็นด้วยกับท่านปลัดเหมือนกันครับ ที่ตกลงกันว่าถนนท่ีอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนชยางกรู ผมคิดว่าถนน 
80 เปอร์เซ็นต์ถนนอยู่ในเขตป่าไม้หมด ผมคิดว่าเสร็จแล้วครับ ผมไม่ทราบว่าทำไมผู้อำนวยการกองช่างทำไมไม่
เข้ามาคุยกับผม ผมอยู่ท่ีนี่ควบคุมกองช่างมา 6 ปี 80 เปอร์เซ็นต์ผมรู้หมดว่าถนนเส้นไหนอยู่ตรงไหน ผมพอจะ
รู้บางครั้งเอกสารข้อมูลอาจจะด้วยประสบการณ์ ผมอาจหาทางออกให้ได้ หากไม่ทำเขาจะหาว่าเราละเว้นอีก 
เนื่องจากมีหนังสือสั่งการมา ก็หารือไปทางสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ก็รบกวนไปทางท่านปลัดเทศบาล
หาทางออกให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายด้วย ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เชิญปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายดังนี้ ขอ
ปรึกษา แต่ในกฎหมายต้องมีรายละเอียดเอกสาร ที่ตั้ง และพิกัดด้วย แนบมาด้วย ว่าถนนตรงนี้อยู่ในเขตป่าแนบมาด้วย 
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แต่เราไม่มีอะไรเลย มีแต่คำพูด กองคลังพอมีไหมบัญชีรายช่ือถนนอยู่ตรงไหนบ้าง ท่ีอยู่ในเขตป่า พอได้ไหมขอรายช่ือก่อน 
รับในหลักการก่อน ส่วนรายละเอียดต่าง  ๆจะส่งมาในภายหลัง อย่างน้อยถือว่าเราไม่ละเว้น แต่เอกสารไม่ครบเท่านั้นเอง 
อาจจะส่งเพิ่มเติมในภายหลังได้ นี้คือทางออกแบบกึ่ง  ๆกลาง  ๆเราไม่ปฏิเสธและไม่ยอมรับว่าถูกหรือผิด ขอรายช่ือว่ามี
อะไร อยู่ในเขตไหนบ้างส่งมาให้หมด และสภาเทศบาลเห็นชอบตามรายช่ือ ส่วนหลักฐานเอกสารท่ีบ่งบอกพิกัดต่าง ๆ จะ
จัดส่งมาตามภายหลัง เห็นชอบในรายชื่อที่เสนอมา แต่รายละเอียดนั้นจะจัดส่งมาในภายหลัง ครับขอเสนอต่อที่ประชุม
เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญท่านธวัชชัย พันทะบาง ครับ 

นายธวัชชัย พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1  
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดเทศบาลท่ีช้ีแจงเกี่ยวกับการขอ
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า รายละเอียดน่าจะได้จากกองคลังนะครับ คงจะไม่มีปัญหาเพราะต้องยื่นเรื่องก่อน
วันท่ี 7 กันยายน 2564 หากเปิดวิสามัญน่าจะไม่ทัน เพราะต้องผ่านให้นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ก็ขอ
หลักฐานท่ีทางกองคลังคงจะมีนะครับเพราะเบิกจ่ายกันไปหมดแล้ว น่าจะไม่มีปัญหาช่ไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญนางสาวบุญทอม เชิดโกทา ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 

นางสาวบุญทอม เชิดโกทา ผู้อำนวยการกองคลัง 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล       
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนช้ีแจงดังนี้ค่ะเรื่องข้อมูลเรื่องถนนนี้ดิฉันให้งาน
พัสดุร่างออกมาหมดแล้ว ถนนเส้นนี้สายนี้อยู่ตรงไหน แต่ทางกองคลังไม่ทราบว่าเส้นไหนอยู่ในพื้นท่ีหรือไม่ หรือ
พื้นท่ี สปก. กองคลังจะทราบแค่ ถนนเส้นนี้ระยะทางเท่านี้ ต้ังอยู่หมู่ไหน ช่ือสายอะไร ตามท่ีกองช่างให้มาตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสำรวจพื้นท่ีว่าอยู่ป่าหรืออยู่พื้นท่ีใดคือเป็นหน้าท่ีของกองช่างแต่รายช่ือถนนกองคลังให้ไป
หมดแล้วค่ะ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เห็นแล้วนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญนางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ 

นางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมค่ะท่านประธานเมื่อเราได้
ข้อมูลเนื้อที่ของถนนเส้นนั้นแล้ว ทางเทศบาลจะต้องแจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่า
หลาย) ในการออกมาจับพิกัดว่าถนนตรงนั้นอยู่ในพิกัดต้นทางกับปลายอยู่ตรงไหน ต้องให้ทางหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี มห.1 มาจับพิกัดให้ไม่ใช้กองช่างมาจับพิกัดค่ะ ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว ต่อไปอยากเรียนถามว่าจะ



๒๓ 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันท่ี 5 กันยายน 2564 ไหม รายช่ือต่าง ๆ กองคลังกับกองช่างตรวจสอบมาให้แล้ว 
ขั้นตอนต่าง ๆ จะส่งทันไหมครับขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเวลากระชั้นชิดเข้ามาท่านนายกเทศมนตรีในทา่น
เป็นผู้บริหารตรงนี้ ผมขอเสนอนะครับให้นายกเทศมนตรียื่นญัตติด่วนเลยทำหนังสือมาลงให้ประธานรับวันนี้
และก็จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องด่วน เรื่องพิจารณาเป็น 5.7 ไปเลยเข้าทำหนังสือ
ยื่นต่อสภาเทศบาล ประธานก็บรรจุในระเบียบวาระท่ี 5.7 ไปเลยและสภาเห็นชอบให้บรรจุได้ว่าไปเลยวันนี้นี้คือ
ทางลัดนะครับ ถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่รู้กันเพราะมันมาแบบนี้ หรือให้สภารับเรื่องจากนายกเทศมนตรีว่าขอยื่นญัตติ
ด่วน ลงเป็นวาระ 5.7 ไปเลยต้องระเบียบวาระเรื่องพิจารณานี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้นายกเทศมนตรียื่น
ญัตติด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์นพื้นท่ีป่าตามบัญชีแนบท้ายมานี้กี่โครงการสภาก็
ให้รับญัตติด่วน สภาเห็นชอบยกมือก็พิจารณากันไปในวาระตรงนี้นะครับ ดีไหมครับท่านครับ ส่วนรายละเอียด
ส่งมาให้ในภายหลัง ส่วนคำพูดผมไม่คลุมหรือไม่ท่ัวถึงอาจปรับเปล่ียนได้ครับท่านครับ นี้คือวิธีการแก้ปัญหาครับ
ท่านครับ ถ้าเราไม่เสนอต่อท่ีประชุม ไม่ทัน 7 กันยาน 2564 เขาจะหาว่าเราละเว้น จะพ่วงถึงกองคลังด้วยว่า
บัญชีทรัพย์สินเราอยู่ไหน ทะเบียนคลุมอยู่ไหนทำไมไม่มี มันจะยาวครับท่านครับ โปรดพิจารณาร่วมกันครับท่าน
ครับ ถามว่าขัดระเบียบไหมตรงนั้นไม่ว่าแล้ว เอาข้อเท็จจริงว่ากันไปครับท่านครับ ในเวลานี้ ในชั้นนี้ครับท่ี
ประชุมนี้ อย่างน้อยเราไม่มีเจตนาท่ีจะทำผิดกฎหมายครับท่านครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   เชิญท่านธวัชชัย พันทะบาง ครับ 

นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คงได้เนื้อหาสาระในการประชุมได้บ้างนะครับวันนี้ อยู่
ในเรื่องท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจง ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดเทศบาลได้เรียนเสนอเพื่อพิจารณา เป็น 5.7 และให้ทางกอง
คลังแนบมา สภาเทศบาลเราคงไม่ท้ิงกันครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย     
   ท่านตอนนี้ก็ได้ประชุมมาถึงเวลา 12.30 น. แล้วขอให้พักทานข้าวและประชุมต่อใน
เวลา 14.00 น. ครับ  
 

พักรับประทานอาหารเที่ยง  12.30  น. 
ประชุมต่อเวลา 14.00 น. 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   สวัสดีช่วงบ่ายครับ ขอประชุมต่อในสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 
ต่อครับเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

 



๒๔ 
 

 นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติ
ด้วยวาจาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าไม้เพื่อก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จำนวน 108 สาย เนื่องจากถนนท่ีก่อสร้างในเขต
เทศบาลตำบลคำป่าหลายไปแล้วบางสายอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้โดยยังไม่ได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ โดยตาม
หนังสืออำเภอเมืองมุกดาหาร ท่ี มห 0023.7/ว 2616 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการเข้าใช้
ประโยชน์นพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันท่ี 7 กันยายน 2564 จึงขอ
เสนอญัตติด้วยวาจาเพื ่อให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย พิจารณาเป็นเรื ่องด่วน ขอได้โปรดให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายพิจารณาญัตติดังกล่าว เพื่อบรรจุในระเบียบวาระ ท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้เพื่อก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
จำนวน 108 สาย เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 “ข้อ 38 วรรคห้าและวรรคหก ญัตติดังต่อไปนี้อาจ
เสนอด้วยวาจาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ  
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น  
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑  
(๖) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต  
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น” 
หากท่านประธานสภาเทศบาล พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาต ผมจะขอแถลงญัตติต่อไปขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายได้นำเสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อนำบรรจุใน
ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสรา้ง
ถนนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จำนวน 108 สาย กระผมเห็นควรให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระ ท่ี 5 เรื่อง
ท่ีเสนอใหม่ 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้เพื่อก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบล
คำป่าหลาย จำนวน 108 สาย เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาเป็นเรื่องด่วนหากนำเข้าครั้งการประชุม สมัย
ต่อไปจะเป็นการล่าช้ากว่าที่กำหนดให้ยื่นคำขออนุญาต ครับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีผู้ยื่นญัตติแถลง
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติ
เพื่อขอความเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้เพื่อก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จำนวน 
108 สาย ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  
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มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือ
เข้ายืดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื ่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภท
เกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การ
ขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕58 
ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ทำประโยชน์ในเขตป่า” หมายความว่า การทำประโยชน์ในเขตป่า ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้” 
ข้อ 5 การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(10) เพื่อประโยชน์ในทางราชการ  
ข้อ 6 วรรคสาม เมื่อได้รับคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับคำขอออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขออนุญาต
ไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 37 คำขออนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบท่ี
อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
3. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามกฎกระทรวง การขออนุญาต 
และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แบบ ป.84-1) หน้าที่ 2 ข้อ 5 ได้กำหนดให้แนบเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ตาม (7) หลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีป่านั้นต้ังอยู่ 

เหตุผล 
    เนื่องจากถนนที่ก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลายไปแล้วบางสายอยู่ในเขต
พื้นที่ป่าไม้โดยยังไม่ได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ โดยตามหนังสืออำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ มห 0023.7/         
ว 2616 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์นพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เ ป็นไปตาม
กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ซึ่งตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดแบบ     
คำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามกฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ. 2558 แบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 (แบบ ป.84-1) หน้าที่ 2 ข้อ 5 ได้กำหนดให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตาม (7) 
หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  จึงขอความ
เห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จำนวน 108 สาย
ดังนี้   1.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติก  

2.สายบ้านนาตะแบง-บ้านนาเสือหลาย 
3.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 10 (สายข้างบ้านนายบุญตา) 
4.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 10 (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
5.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง  ม.12  (สายนานายโอบอ้อม) 

   6.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม. 12 (สายบ้านนายอึอ) 
7.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.12 (สายนายสุภี) 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1  (สายซอยบ้านนายก้อม) 
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 (ทางลงห้วยบางทราย) 
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 (สายบ้านนายคำหล้า) 
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (สายบ้านนายคูณ) 
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12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (สายบ้านนางเข็ง) 
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (สายบ้านฝรั่ง) 
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (สายบ้านนายรัตน์) 
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 (สายซอยข้างศาลาเอนกประสงค์) 
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (สายซอยบ้านนายจิตวร) 
17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (สายซอยข้างศูนย์เด็ก) 
18.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ม.2 (สายวัดคำตาสิม) 
19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านนายจินดา 
20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 (สายหนองหมูน้อย) 
21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 (ซอยทางเข้าวัดคำน้ำบุ่น) 
22.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.8 (สายบ้านนายขุน) 
23.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 บ้านสามขา (สายบ้านนายหมื้น) 
24.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.15 (สายบ้านนาตาด) 
25.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 บ้านสามขา (สายบ้านน้อย) 
26.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.16 (สายบ้านนาดิษฐ์) 
27.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 บ้านคำป่าหลาย (สายนานายหงวน) 
28.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 บ้านสามขา (สายบ้านน้อย-ห้วยบางทราย) 
29.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 บ้านสามขา (สายหนองแคน) 
30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 คำป่าหลาย (สายวัดคำน้ำบุ้น)  
31.โครงการก่อสร้างถนนดิน คสล.  ม. 15 (หน้าโรงงานแป้ง) 
32.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านนาสองห้อง 
33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านสามขา (สายซอยวัดคำตาสิม) 
34.โครงการกาอสร้างถนนลูกรัง ม.15 บ้านสามขา (สายบ้านฝรั่ง) 
35.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสามขา  
36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านสามขา (สายอาเซิน) 
37.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14  (สายวัดคำน้ำบุ่น) 
38.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
39.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 บ้านนาตะแบง (สายบ้านนายจอน) 
40.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านแก้ง  (สายบ้านนายจิตวร) 
41.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านคำป่าหลาย  (สายวัดถ้ำสูง)  
42.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสามขา (สายบ้านนางสาย) 
43.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านสามขา (สายบ้านนางลำเทียน) 
44.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านสามขา (สายหนองคำข่อทิศตะวันตก) 
45.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านนาสองห้อง (สายบ้านางเสิม) 
46.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านสามขา (สายบ้านนางสาย) 
47.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านคำป่าหลาย (สายซอยศูนย์เด็ก) 
48.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านคำป่าหลาย (สายหนองแสง-วัดถ้ำสูง) 
49.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านคำป่าหลาย (สายไปบ้านนาแพง) 
50.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านนาตะแบง (สายเทพนิมิตร) 
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51.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 (สายบ้านนายพรม) 
52.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านนาเสือหลาย (สายข้างศูนย์เด็ก) 
53.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านคำป่าหลาย (สายบ้านนางหมี) 
54.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านสามขา (สายวัดคำน้ำบุ้น) 
55.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.15 บ้านสามขา (สายข้างซอย ส.เพิ่มทรัพย์) 
56.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านนาคำน้อย 
57.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านแก้ง (สายรอบหมู่บ้าน) 
58.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 บ้านสามขา  
59.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านนาหนองยอ(สายไปเทพนิมิตร) 
60.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.15 บ้านสามขา (สายหน้าโรงงานแป้ง) 
61.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านนาหนองยอ 
62.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านโนนคำ(สายหอปูตา) 
63.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านนาคำน้อย (สายซับดอนทอง) 
64.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสามขา (สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
65.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านสามขา (สายข้างลานมัน) 
66.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 13 บ้านโนนคำ  
67.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 นาหนองยอ(สายไปบ้านนายก้อน) 
68.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 บ้านสามขา (สายข้างสวนปาล์มรีสอร์ท) 
69.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (สายทางข้างหนองแคน) 
70.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15 (สายทางเข้านาปงเอือด) 
71.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 
72.บ้านคำป่าหลาย (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อ คสล.เดิม) 
73.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านสามขา (สายทางต่อ คสล. เดิมบ้านนายคอย) 
74.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำป่าหลาย ม. 12 บ้านคำป่าหลาย (สายบ้านนายณัฐพล) 
75.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามขา ม.2 (สายหนองคำข่า) 
76.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านนาคำน้อย(สายวัดผางาม) 
77.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตะแบง ม.4 (สายทางไปบ้านนางเตือนใจ) 
78.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเสือหลาย ม.3 (สายทางไปหนองไหล) 
79.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำป่าหลาย ม.12 (สายส่ีแยกนาหนองคลอง) 
80.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหนองยอ ม.7 (สายรอบหนองสิม) 
81.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านนาเสือหลาย(สายบ้านนายนาย) 
82.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านนาตะแบง (สายบ้านนายจอน) 
83.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านแก้ง (สายข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน) 
84.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านนาสองห้อง (สายเช่ือมต่อตำบลชะโนด) 
85.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสามขา (สายบ้านนางคำสอน จุด 1) 
86.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสามขา (สายบ้านนายสม จุด 2) 
87.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสามขา (สายบ้านนายโก จุด 3) 
88.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านสามขา (สายบ้านนางผิว) 
89.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านคำป่าหลาย (สายบ้านนางผล) 
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90.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านสามขา (สายข้างสวนปาล์มรีสอร์ท) 
91.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านโนนคำ(สายไปวัดภูกิ่ว) 
92.โครงการซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง ม.10 บ้านคำน้ำเท่ียง (สายข้างศูนย์เด็ก) 
93.โครงการซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง ม.14  บ้านสามขา (สายหนองปาปอ) 
94.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.14 บ้านสามขา (สายหนองปาปอ) 
95.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.4  บ้านนาตะแบง 
96.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 (ข้างสวนปาล์มรีสอร์ท) 
97.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านโนนคำ (สายทางคุ้มเทพสุริยา) 
98.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านสามขา (สายข้างสำนักงานพัฒนาท่ีดินมุกดาหาร) 
99.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านสามขา (สายทางเช่ือมต่อถนนสายวัดคำตาสิมจุด 1) 
100.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านคำป่าหลาย(สายหนองผือดง-หนองแสง) 
101.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านสามขา (สายทางหนองคำข่าด้านทิศ

ตะวันตกต่อ คสล.เดิม) 
102.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านนาเสือหลาย (สายทางหนองยางต่อ คสล.เดิม) 
103.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านสามขา (สายทางบ้านนายปรีดา โสดา เช่ือมต่อ ม.9) 
104.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านคำป่าหลาย (สายบ้านหนองแสง-วัดถ้ำสูง) 
105.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำป่าหลาย ม.10 
106.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำป่าหลาย ม.12 (สายตรงข้างนายชิน) 
107.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตะแบง ม.4 
108.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้ง ม.5 
ต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเพื่อประกอบเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแนบคำขอ

อนุญาตต่อไป จึงขอนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   เชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลายครับ 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายดังนี้      
คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ต้อง
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้ แผนที่สังเขป และแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดง
จุดท่ีต้ังบริเวณท่ีขออนุญาต  
1.รายละเอียดโครงการท่ีขออนุญาต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือกิจกรรมท่ีขออนุญาต และอื่น ๆ  
2. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบท้ายคำขอโดยติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
3. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร  
4. หลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่  

นี้คือเอกสารท่ีจะต้องยื่นให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ข้อเท็จจริงเมื่อ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 จะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีได้ส่ังให้กองช่างและกองคลังดำเนินการ 
สืบเนื่องมาจากผมได้เรียกกองช่างมาพบเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าถึงไหนแล้วท่านนายกเทศมนตรีสั่งไป และ
ก่อนหน้านั้นท่านนายกเทศมนตรีได้เรียกผมไปพบที่ในห้องและเรียกเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบมาด้วยว่าให้ไป
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ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้างว่ามีที่ไหนบ้างเอามาให้หมดพร้อมรายชื่อแผนผังบริเวณทั้งหมด 
ได้มาทั้งหมดตามที่อยู่ในมือของท่านครับมาแค่นี้แล้วส่งให้กองช่างเป็นผู้ดำเนินการ กองช่างก็ตรวจสอบว่าไม่
สามารถหาพิกัดได้จุดท่ีต้ังแน่นอนได้เพราะเป็นโครงการเดิมท่ีดำเนินก่อสร้างมาแล้วหลายปี จึงไม่สามารถท่ีจะ
สืบค้นข้อมูลได้ ตรงนี้เจตนาคือเขาให้ขอย้อนหลังแต่กองช่างบอกว่าไม่ได้แต่ถ้าปีต่อไปให้ได้นี้คือที่มาของเรื่อง
ท่านนายกเทศมนตรีก็ส่ังว่าให้กองช่างและกองคลังดำเนินการวันนี้ท้ังหมดมีแต่รายช่ือโครงการ แต่เอกสารแนบ
ไม่มี มีเท่านี้มีแต่รายช่ือเข้ามา แต่ส่วนหนึ่งข้อเท็จจริงอธิบายว่าเราจะส่งช่ือเข้าไปก่อนเฉพาะรายช่ือเข้าไปตาม
มติเมื ่อเช้าก่อนเลิกเที่ยง เห็นชอบตามรายชื่อแนบท้ายนี้ ที ่อยู ่ในมือของท่านเห็นชอบตามตรงนั้น แต่ส่วน
เอกสารหลักฐานจะส่งมาในภายหลังท่านนายกเทศมนตรีกล่าวไว้ในท่ีประชุม ท่ีประชุมต้องพิจารณาว่าเห็นชอบ
ตามรายช่ือนี้ ส่วนเอกสารหลักฐานท่ีผมกล่าวมานั้นนายกเทศมนตรีจะส่งให้ในภายหลังแต่เห็นชอบไปก่อนตาม
รายชื่อที่ส่งมา ส่วนเทศบาลต้องแจ้งเข้าไปในป่าไม้ว่าเอกสารต่าง ๆ จะส่งมาภายหลังในการนี้ขอส่งรายชื่อไป
ก่อนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมคำขอท่ีอยู่ในมือขอท่าน นายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนามขอใช้ ตามรายช่ือ
ที่แนบมานี้ นี้เป็นขั้นตอนของท่านนายกเทศมนตรี แต่ขั้นตอนของสภาเทศบาลบอกว่าเห็นชอบตามรายช่ือ 
เอกสารหลักฐานไม่มี นายกเทศมนตรีบอกว่าจะส่งมาในภายหลัง ในชั้นนี้เห็นชอบแค่นี้ก่อน นะครับ อยากให้
พิจารณาในประเด็นนี้ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายอรรถพล บุญก้อน  ผู้อำนวยการกองช่าง 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      

คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมครับ พื้นท่ีของเทศบาลเรา
นะครับ ส่วนมากพื้นท่ีถ้าดูตามแผนท่ี ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีสีเขียวฝ่ังถนนทางเส้น 212 ฝ่ังบ้านแก้ง ครับ บ้าน
นาเสือหลายจะเป็นสีเขียวทั้งหมู่บ้าน จะมีพื้นท่ี นส.3 และ สปก. ปะปนกันอยู่  ละหมู่ท่ี 16 หมู่ท่ี 6 ครับ แล้ว
ก็หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 13 เบ้ืองต้นผมปรึกษาไปทางป่าไม้แล้วครับ เบ้ืองต้นว่าถ้าเป็นถนนเดิมเขาก็ไม่อยากให้รื้อ
ฟื้นขึ้นมา แต่ว่าเห็นหนังสือตัวนี้มาเขาให้ขอย้อนหลังได้ไปคุยกับท่านนิติกรก็ได้ยินด้วยกันครับ กับทางป่า ไม้
จังหวัด ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล   
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านชำนาญ ศรีสุภา ครับ 

นายชำนาญ ศรีสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คำว่าถนนนี้ภายในหมู่บ้าน หรือนอกหมู่บ้านหรือทุก
เส้นที่ว่ากัน ถนนที่เราเดินได้ก็ถือว่าเป็นถนนใช่หรือไม่ครับเช่นบ้านสามขารอบบ้านภายในบ้านนับด้วยหรือไม่
ครับ มีหรือไม่ครับหรือว่าเอาเฉพาะที่ออกจากหมู่บ้านไปห้วยหนองคลองบึงหรือไปตามไร่ตามนา นี้ต้อง
ครอบคลุมใช่หรือไม่ครับเพราะว่าเป็นถนน ภายในหมู่บ้านก็เป็นถนน นี้ความคิดของผมนะครับ ดู ๆ แล้วหรือกับ
ว่าเอาเส้นท่ีออกจากชุมชน หรืออาจจะเป็นหมู่บ้านบางจุด ความจริงแล้วผมว่าในหมู่บ้านก็เยอะเหมือนกันซอย
นั้นซอยนี้ตรอกนั้นตรอกนี้เยอะแยะเหมือนกันะครับขอเสนอนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   ขอบคุณท่านชำนาญ ศรีสุภา เชิญท่านเจริญ คำลือไชย ครับ  
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นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านชำนาญ เรียนถามนะครับขอให้ท่านดูตาม
รายช่ือเอกสารท่ีแนบมานี้ครับ ท่านสงสัยเส้นไหนถามผมครับผมจะตอบว่าอยู่เส้นไหนครับ ขอบคุณครับ  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านเกวลี ใจสุข ครับ 

นางสาวเกวลี ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนถามว่าดูแล้วเยอะมาก แต่จริง ๆ แล้วหมู่ที่ 8 
บ้านนาสองห้องไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน ถ้าคัดออกมาแล้วอาจจะไม่เยอะขนาดนี ้ หากไม่รวมบ้าน             
นาสองห้อง ขอบคุณค่ะ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านชำนาญ ศรีสุภา ครับ 

นายชำนาญ ศรีสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากเราให้เจ้าหน้าคัดกรองให้เหลือแต่ถนนเส้นท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีป่าไม้จะได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านธวัชชัย พันทะบาง ครับ 

นายธวัชชัย พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลได้เรียนต่อท่ีประชุมแล้ว ว่า
ขอให้สภาเทศบาลให้ความเห็นกับรายช่ือท่ีกองช่างและคลังเสนอเพื่อความครบถ้วนไม่ตกหล่น ก็ให้สภาเทศบาล
พิจารณาตามรายช่ือโครงการท่ีแนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอแต่ชื่อโครงการเข้า
มาแต่เอกสารไม่ทันในวันนี้จึงให้สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบในรายชื่อท่ียื่นเข้ามาเท่านั้น ตามหลักกฎหมาย
บอกว่าต้องมีเอกสารมาประกอบด้วย รายละเอียดโครงการมาประกอบด้วยข้อกฎหมายต้องเป็นแบบนั ้นแต่
ข้อเท็จจริงจะไม่ทัน ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านขวัญนภา ภูมิภาค ครับ 

 



๓๑ 
 

นางขวัญนภา ภูมิภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนถามว่าจะให้สภาเทศบาลพิจารณาในส่วนไหนค่ะ  
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ชื่อโครงการส่วนเอกสารประกอบยังไม่มีเพราะ
นายกเทศมนตรียังไม่ส่งมาในวันนี้ เพราะนายกเทศมนตรีบอกว่าจะส่งให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหลือไปนี้
ก่อนท่ีจะส่งจังหวัดและถ้าไม่มีเอกสารจังหวัดจะจัดส่งให้ภายหลังก็ว่ากันไป ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยในประเด็นนี้ 
ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผมได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อประกอบการยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์พื้นท่ีป่า ให้ทันเวลาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   ที่ประชุมสภาเทศบาลก็ได้ปรึกษาหารือมาพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอมติต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้เพื่อ
ก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จำนวน 108 สาย โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล   -เห็นชอบ    11   เสียง  งดออกเสียง    1   เสียง 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
   ท่านจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านเจริญ คำลือไชย ครับ 

นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      

คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอหารือต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากสภา
เทศบาลเป็นผู้อนุมัติ โครงการต่าง ๆ นะครับ ซึ่งเราก็ดู ๆ แล้วนะครับ ตำบลคำป่าหลายเราเป็นตำบลท่ีใหญ่รอง
จากอำเภอเมืองอันดับแนวหน้าพอดีมันขาดยานพาหนะผมจะพูดถึงเรื่องรถเจ้าหน้าที่ผู้จะไปประสานงานไม่ว่า
ส่งเอกสาร ส่งหนังสือติดต่อไปยังอำเภอจังหวัดมันก็ล่าช้าบางครั้ง ก็มีรถตู้คันเดียวนะครับ เข้าป่าเข้าเมืองใช้รถตู้
คันเดียว รถส่ีประตูท่านรองปลัดก็ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมไปแล้ว ผมอยากหารือไปทางสภาเทศบาล อยากได้รถสัก
คันเพื่อใช้ในราชการ อยากให้ท่านปลัดเทศบาลหรือท่านรองปลัดชี้แจงข้อกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีเงินซื้อเราจะ
เช่าได้หรือไม่ ระเบียบข้อกฎหมายเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะครับ อยากให้สภาเทศบาลเห็นด้วยหรือไม่ และ
ท่านปลัดเทศบาลนำรายละเอียดในข้อกฎหมายซึ่งผมก็อยากได้ท่านนายกเทศมนตรีก็อยากได้นะครับ ขอบคุณ
ครับ 

 



๓๒ 
 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาล  
   เชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
คำป่าหลาย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนนี้นะครับท่านให้ผมตอบผมก็จะตอบ ขอบคุณ
ครับท่านครับ ในแบบนี้ผมต้องถามว่ากองคลังเด๋ียวนี้เงินเรามีเท่าไหร่เราสามารถซื้อได้หรือไม่ หักลบกลบหนี้
ตอนจะสิงหาคมนี้ได้หรือไม่ ตอบข้อท่ีสองทางกองแผนฯ มีตัวเลขโอนมาต้ังจ่ายได้หรือไม่ เหมือนรถกู้ชีพหรือไม่
หนึ่งมีท่ีโอนมาหรือไม่ สองมีเงินงบประมาณเพียงพอท่ีจะโอนมาต้ังจ่ายเพื่อซื้อรถนี้หรือไม่ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ที่ตั้งไว้ในงบประมาณปี 2564 ถ้าจัดหาไม่ทันหรือก่อหนี้ไม่ทันยังไม่ทำสัญญาจ้างต้องเสนอต่อสภาเทศบาล
อนุมัติเบิกเงินเหลื่อมปี ในกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ถ้าก่อหนี้ผู้พันไว้ก่อนเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีถ้า
เกินห้าแสนต้องประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบทางราชการเรื่องการจัดหาวัสดุต่อไป ในช้ันนี้เวลานี้ต้อง
หาอยู่สองข้อ หนึ่งมีเงินหรือไม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 มีเงินหรือไม่ ข้อสองถ้ากองคลังว่ามีเงิน ต้องถาม
กองแผนฯ ว่ามีที่โอนมาตั้งจ่ายหรือไม่ มีให้สำนักปลัดดำเนินการทำรายละเอียดเสนอต่อสภาเทศบาลถ้าทำไม่
ทันให้เบิกเหล่ือมปีขอต่อสภาเทศบาลฯ กันเงิน ไปเช็คมา ไม่มีคำว่าขัดข้อง แต่รถนั้นระบุยี่ห้อไม่ได้ ต้องใช้ข้อมูล
เป็นหลัก โดยเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอบคุณครับ  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
   ท่านจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดการประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา  14.37  น. 
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